



## สมุย เกาะมัดสุม เกาะเต่า เกาะนางยวน 4 วัน 3 คืน

วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ - เกาะสมุย - ดูโฮว์ลิง - น้ำตกหน้าเมือง - ศาลเทพกวนอู 07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย การบินบางกอก แอร์เวย์ (เคาร์เตอร์ F) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 08.10 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 12309.15 น. เดินทางถึงสนามบินหมู่เกาะสมุย นำท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย นำท่านชม “โฮว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกสิงโตบลิปะน้อย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับชาวสมุยมายาวนาน ลิงที่ได้รับการฝึกแล้ว ใช้ สำหรับเก็บมะพร้าวและทำการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงของลิงตัวน้อยน่ารัก นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกหน้าเมือง” น้ำตกธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจกับน้ำตกแสนสวย (ท่านที่ประสงค์จะเล่นน้ำตกกรุณาเตรียมเสื้อผ้าแยกใส่กระเป๋าลูกเล็ก) เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเทพเจ้ากวนอู” เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อกวนอูที่คนสมุยสักการะบูชา ให้ท่านได้ขอโชคขอลาภขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอู เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เวลาอันสมควรได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ บาร์ริมทะเล “โคโค แทม” (COCO TAM’S) บาร์สุดนิยม ตั้งอยู่ริมทะเลหมู่บ้าน FISHERMAN VILLAGE ชายหาดบ่อผุด การตกแต่งร้านเป็นสไตล์ปีช บาร์ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศอันแสนสบาย ท่ามกลางเสียงดนตรีเคล้าคลอเสียงคลื่นเบาๆ (ราคาไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยค่า บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นที่พัก: Melati Beach Resort & Spa ระดับ 5 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สองของการเดินทาง(2) เกาะสมุย - เกาะเต่า - เกาะนางยวน - อ่าวม่วง - อ่าวหินวง 06.30 น. บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 07.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปลายแหลม 09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะเต่า” เป็นเกาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ อ.เกาะพะงัน ของ จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ประกอบด้วย 11 อ่าว 10 แหลม บนพื้นที่ 12,936 ไร่ ด้วยความที่ ตัวเกาะอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงทำให้ในอดีตบริเวณชายหาดนี้เต็มไปด้วยเต่าตัวน้อยตัวใหญ่ที่มาหาแหล่ง วางไข่เป็นจำนวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ใหญ่เป็น อันดับ 2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย นั่งเรือไปยังจุดดำ น้ำรอบๆ เกาะเต่า จุดดำน้ำ 2 จุด คือ อ่าวหินวง และ อ่าวไวท์เฮาส์ จะได้พบเห็นปลาตัวเล็กหลากหลายสีสันตาม แนวปะการัง กิจกรรมดำน้ำตื่น ราคารวมอยู่ในแพคเกจท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ซูชิพ หน้ากากดำน้ำ อาหาร 1 มื้อ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอยอำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่า ใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ) จุดที่ 1 เกาะนางยวน บนเกาะมีกิจกรรมให้ท่านได้สนุกกับการดำน้ำตื่น ชมปลาทะเลหลากสีและปะการังแสนสวย มากมาย ท่านจะเห็นเหล่าฝูงปลาแหวกว่ายไปมา จุดที่ 2 เกาะเต่า ให้ท่านได้สนุกกับการชมปลา และ ปะการังแสนสวย อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป ณ จุดชมวิวยอดนิยมบนเกาะเต่า เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดบริการอาหาร บนเกาะเต่า (บริการอาหารแบบบุฟเฟต์)

จุดที่ 3 อ่าวม่วง ให้ท่านได้สนุกกับการดูสัตว์น้ำแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลาทะเล ดอกไม้ทะเล ท่านจะได้เห็น สัตว์น้ำที่น่ารักเหล่านี้ อาศัยอยู่แบบธรรมชาติ จุดที่ 4 อ่าวหินวง หรือ เจปญนิส เป็นจุดที่ท่านจะเห็นเหล่าปลาน้อยหลบซ่อนตามแนวปะการังและอีกทั้งหิน หน้าตาแปลกใต้น้ำอีกด้วย 15.30 น. นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลับสู่เกาะสมุย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่า บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นที่พัก: Melati Beach Resort & Spa ระดับ 5 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง



วันที่สามของการเดินทาง(3) เกาะสมุย – เกาะมัดสุ่ม(เกาะหมู) – พัทยาอิมริมาหาด เข้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนั่งเรือ Speed Boat (แบบเหมาลำส่วนตัว)ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เกาะมัดสุ่ม” หรือเรียกอีกชื่อว่า “เกาะ หมู” ที่นี้มีหมูน่ารักๆให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและถ่ายภาพเล่นกันแบบใกล้ชิดริมทะเล เป็นที่ชื่นชอบของนัก ท่องเที่ยว เกาะนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย การเดินทาง ทางเรือ จากเกาะสมุย ถึงเกาะมัดสุ่ม ใช้เวลา ประมาณ 15-25 นาที ลักษณะพื้นที่ของเกาะมัดสุ่ม เป็นเกาะที่มีรูปร่างแคบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินจากด้าน หนึ่งของเกาะ ไปยังอีกฝากหนึ่งได้ ซึ่งรายล้อมไปด้วยใบไม้เขียวขจี จะได้พบกับความสวยงาม ทั้งสองฝั่งของ เกาะ เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีหาดทรายสีขาว ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับมายังเกาะสมุยเที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้มีเวลา พักผ่อนสบายๆ ยังโรงแรมที่พัก ไปกับสายลมและแสงแดดอันเป็นธรรมชาติค่า บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นที่ที่พัก: Melati Beach Resort & Spa ระดับ 5 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง(4) เกาะสมุย - สักการะพระใหญ่ - วัดปลายแหลม - หินตา หินยาย - จุดชมวิวหินลาด - เดินทางกลับ กรุงเทพฯเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเตรียมตัวเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะสมุย “สักการะพระใหญ่” เกาะฟาน เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์หาดต่างๆ ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม “วัดปลายแหลม” หรือ “วัดแหลมสุวรรณาราม” เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของเกาะสมุย โดยวัดถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ 2423 ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปลายแหลม ค่อนไปทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุย ภายในวัดมี รูปปั้นพระสังกัจ จายน์ คนส่วนใหญ่รู้จักในนาม “พระอ้วน” หรือ “พระมีความสุข” โดยพระสังกัจจายน์ หมายถึง ความสุข ความรัก นั่นคือพระที่เต็มไปด้วยความรัก เป็นผู้ซึ่งให้ความรักและความสุขมาสู่ปวงชน ปกติชาวจีนกราบไหว้เพื่อขอให้ ร่ำรวยและมีความสุข จากนั้นนำท่านชมแท่งหินที่ธรรมชาติสร้างไว้ “หินตา-หินยาย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม อย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดคล้ายกับอวัยวะเพศชายและเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จึงทำ ให้เกิดตำนานเล่าถึงความ เป็นมาว่า ครั้งหนึ่งมีตายาย คู่หนึ่งเรือล่มและจมลงในอ่าว ร่างของทั้งสองได้เกยฝั่งและ ทำให้ เกิดหินรูปร่างประหลาดนี้ไม่ว่าตำนานจะเป็นเช่นไรก็ตาม "หินตา-หินยาย" นี้คงจะสร้างความประหลาดใจ ให้แก่ผู้พบเห็นอย่างแน่นอน ก่อนการเดินทางกลับ เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูป จุดชมวิวเกาะลาด เป็นจุดที่ท่านจะเห็นวิวทะเลแสนสวย ก่อนการเดินทางกลับ นำท่านเดินทาง สู่ สนามบินเกาะสมุย18.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ PG 16619.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ\*\*\* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะสม และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มีค.ค.ท.ค.มีอำนาจตัดสินใจ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

เดินทางโดย Bangkok Airways (PG)